

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่ 40 ฉบับที่ 145 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” เริ่ม 14 มกราคม นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” แก่นุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 และ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 สำหรับกำหนดการในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี้

วันที่ 14 มกราคม 2555

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา 08.45-09.00 น. พิธีเปิด

เวลา 09.00-12.00 น. กระบวนการทำวิจัย การกำหนดโจทย์วิจัย คำถาม วัตถุประสงค์ และกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการกำหนดโจทย์วิจัย คำถาม วัตถุประสงค์ และกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

วันที่ 15 มกราคม 2555

เวลา 09.00 – 12.00 น. การทบทวนวรรณกรรม และการออกแบบการวิจัย (Research Design) (ประชากร การเลือกตัวอย่าง วิธีการวิจัย)

เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แบ่งกลุ่ม เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการนำเสนอ PowerPoint เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โดยมีวิทยากร คือ นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ อดีตอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษติตถสถานการณ์

ม. ราชภัฏนครฯ สนองรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กฯ อย่างยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ที่ว่า “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดี กล่าวว่า งานวันเด็กฯ เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ ซึ่งถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยได้จากประวัติความเป็นมาของงานวันเด็กแห่งชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวิ เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ทั้งนี้ การงานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ส่วนงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้เข้ารับนโยบายดังกล่าวเช่นกันทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันเด็ก การจัดงานวันเด็กของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน คณะ ศูนย์ สำนัก ที่สังกัดมหาวิทยาลัยร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

(ต่อหน้า 3)

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาต่อระดับปริญญาเอก

ถึงเวลารายงานการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554แล้ว

ม. ราชภัฏนครฯ สนองรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กฯ อย่างยิ่งใหญ่ (ต่อจากหน้า 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันเด็ก ๆ โดยการตั้งเวทีใหญ่ ณ สนามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังอาคาร 9) ในส่วนของกิจกรรมของทั้งสองคณะ จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกันให้ความบันเทิงบนเวที ส่วนซุ้มต่าง ๆ จะมีเกมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกกันมากมาย อาทิ เกมกินวิบาก เกมเก้าอี้ดนตรี เกมขนไข่วิบาก เกมเหยียบลูกโป่ง เกมหย่อนปากกาลงรู ประเภททีมและเดี่ยว ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันปั้นดินให้เป็นดาว การแข่งขันการพันที่สิปุนพลาสติก การแข่งขันแต่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 การประกวดร้องเพลง การประกวดร่ายวงเวียนครกและ แดนเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน ณ บริเวณใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบริเวณรอบ ๆ คณะ โดยมีกิจกรรม อาทิ สนุกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพกับเทคโนโลยี เด็กโตเต็มนมไทย Napkin ธรรมชาติ เคมีมหาสนุก สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ การทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย ขนมหไทยแปลงร่าง สานฝันวัยใสใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Math Science Show ทราชสิริรุ่ง โลก

คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีกิจกรรมคือ การแสดงของนักศึกษาจากทุกหลักสูตร พร้อมด้วยการจัดตั้งซุ้มเพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานมีความสุขสนุกสนานกับเกมการละเล่นต่าง ๆ อาทิ เกมเก้าอี้ดนตรี ประกวดร้องเพลง วาดภาพระบายสี

ส่วนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดงาน ณ อาคาร 19 โดยมีกิจกรรม อาทิ เหยียบลูกโป่งรักษาไข่ เกมปิดตาแต่งหน้า ดิกอล์ฟด้วยมะเขือยาว ดินสอลงขวด การเอาโอเกะ ทายหน้าบุคคล และกีฬาพื้นบ้าน งานนี้เด็ก ๆ ไม่ควรพลาดที่จะเข้าร่วมความบันเทิง และความสนุกต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตรวจสอบภายใน ฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสุคนธ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในนาม รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง และผู้ประสานงานการตรวจสอบประจำสถาบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรุณาแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมแทนด้วย ขอขอบคุณยิ่ง ในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้



บค.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางฉันทนา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรินาชาญ

สวัสดิ์คะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ เครื่องช่วยพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บอก ข่าวมงคลและข่าวแห่งความภาคภูมิใจ มาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิภาคภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30-15.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส่วนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รับวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 ที่หอประชุมที่ปึงกรศรีมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับวันที่ 18-22 เมษายน 2555 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง รับวันที่ 6-12 และ 14-17 พฤษภาคม 2555 ที่อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ

เด็กเอ๋ยเด็กดีเรามีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน ได้ยินเพลงนี้แล้วต้องนึกถึงวันเด็ก วันที่เด็กๆรอคอย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังคงจัดกิจกรรมไว้รองรับเช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิทยบริการฯ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีนี้จับมือกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มีการตั้งเวที ณ สนามหญ้าหลังอาคาร 9 เพื่อความยิ่งใหญ่ของงาน แ่วว่าของรางวัลชิ้นใหญ่ๆ เพียบ มีของกินฟรีตลอดงาน สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" ขอให้เด็ก ๆ ท่องเสียงดัง ๆ และจำให้แม่น ๆ นะคะ

วันนี้ (13 ม.ค.) คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมชมขบวนพาเหรดและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 4 : เปิดโลกอาเซียน ขบวนพาเหรดจะเริ่มจากอาคาร 9 ถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยในเวลา 12.30 น. พิธีเปิดและการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดโดยคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่ได้นำไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ในปีที่ผ่านมา จะเริ่มในเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยคะ

ควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร “**ราชภัฏ ภาคใต้ คัพ ครั้งที่ 1**” ตลอดวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 55 ปี โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน คุณสมนึก สุรินทร์ เป็นโต้โผให้กิจการนี้ขึ้นตามคำเรียกร้องของน้องพี่ชาวราชภัฏทั้งห้าแห่ง การแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่น ทีมจาก ม.ราชภัฏภูเก็ตสามารถคว้าถ้วยไปครอง ผู้จัดเป็นปลื้มสุดๆที่งานสำเร็จตามความมุ่งหวัง และที่สำคัญเป็นปลื้มท่านอธิการบดีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน แลผลงานเยี่ยมในภาคค่ำยังให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงจัดเต็มนับสิบเพลง เป็นที่ประทับใจแขกที่มาเยือนและผู้ร่วมงานที่ท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วย คิดอย่างจีน ร่ำรอยอย่างจีน “เวลาคิย๋อมคูง่าย แต่เมื่อลงมือทำย๋อมมีติดขัด เมื่อเจอความไม่ราบรื่น นั้นเป็นเรื่องธรรมดา มิใช่ปัญหา” สวัสดิ์คะ